

Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên 20/10/2024

Quan Thầy Ca Đoàn Têrêsa & Kỷ Niệm 19 Năm Thụ Phong Linh Mục của Cha Xứ

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (19/10): + Các Linh Hồn + LH Giuse

+ LH Cố LM Phanxicô Xaviê + LH Gioan Baotixita

Chúa Nhật (20/10): **Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên**

Tạ Ơn và Cầu Bình An cho Ca Đoàn Têrêsa

Tạ Ơn và Cầu Bình An cho Cha Xứ

(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)

+ LH Phêrô, mới qua đời

+ LH Giuse

Thứ Hai (21/10): Mùa Thường Niên + Các Linh Hồn

Thứ Ba (22/10): - Thánh Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng

+ Các Linh Hồn

Thứ Tư (23/10): - Thánh Gioan Capistrano

+ Các Linh Hồn + LH Phêrô

Thứ Năm (24/10): - Thánh Anthony Mary Claret

(+ Các Linh Hồn)

Thứ Sáu (25/10): Mùa Thường Niên + Các Linh Hồn

Thứ Bảy (26/10): Mùa Thường Niên

Chúa Nhật (27/10): **Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên**

Sách Bài Đọc Năm B: trang 305

Thánh Vinh Đáp Ca: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Allêluia, Allêluia: Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. **Allêluia.**

Tiền Đàng Chúa Nhật 13/10/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$5,522.00

- Thánh Lễ Tiếng Anh \$4,266.10

Phụng Vụ Chúa Nhật 27/10/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ TN thứ Bảy): Ban Giáo Lý

Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PVII

Thừa Tác Viên (CN): ... Ông Phan Khắc Thành, Ông Huỳnh

Hồng Hào, Chị Nguyễn Huyền Nhung Mary, Anh Trần Khoa

Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 10/2024

Chia Sẻ Sứ Mệnh Chung: Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành, như một dấu chỉ của sự đồng trách nhiệm, thúc đẩy việc tham gia, hiệp thông và sứ mệnh được chia sẻ bởi linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tin Mừng Mc 10, 35-45

Phúc Âm: Khi ấy, hai người con ông Đêbêđê là Gia-côbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giêsu bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy niệm: Vì địa vị, quyền hành đã gây chia rẽ giữa các môn đệ. Điều đó cho thấy mục đích theo Chúa Giêsu của các môn đệ còn thấp kém. Chính vì thế, trước lời loan báo của Đức Giêsu về cuộc khổ nạn, các ông vẫn không hiểu, dù Ngài đã nói đến lần thứ ba. Đức Giêsu thì cương quyết lên Giêrusalem để chấp nhận khổ nạn, còn các môn đệ thì sợ hãi kinh hoàng. Đức Giêsu nói rõ: Con đường của Ngài là con đường đau khổ, là chấp nhận chén đắng. Sự thanh tẩy tức là từ bỏ mình là chấp nhận khiêm tốn phục vụ như một đầy tớ của mọi người. Đó là vinh quang đích thực của Đức Giêsu và của những môn đệ Ngài.

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa. Chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen.



Đọc Kinh Tôn Vương

6g chiều nay tại nhà:

ÔB Bùi Văn Luyện (316) 518-5023

2216 S. McAdam Wichita, KS 67218

Hướng dẫn: Lấy Kellogg đi về hướng Đông, xuống Exit đường Oliver, quẹo Phải vào đường Oliver, quẹo Trái đường Mt Vernon, quẹo Phải đường Ridgewood Dr, quẹo Trái đường McAdam, nhà phía bên Trái.

Hội Tôn Vương Thông Báo

Vì thời tiết sẽ trở lạnh vào cuối tháng này sẽ đổi giờ, nên trời sẽ rất tối lúc 6g chiều. Vì thế, Hội Tôn Vương sẽ đọc Kinh Mân Côi lần cuối vào chiều Chúa Nhật ngày 27/10 này. Chân thành cảm ơn!

Phát hành Xổ Số Hội Chợ Tết Ất Ty

Kính thưa Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, để chuẩn bị cho Hội Chợ Tết Ất Ty, Xổ số đóng phần quan trọng để trang trải những chi tiêu trong hội chợ. Dưới sự lãnh đạo của Cha Xứ, Ban tổ chức Hội Chợ Tết sẽ phát hành xổ số vào thứ Bảy từ ngày 12 tháng 10. Kính mong Quý Khu, Quý Đoàn Thể và mọi người trong CĐ/GX tích cực ủng hộ và cùng giới thiệu đến các Bạn Hữu gần xa trong Gia Đình, trong Công Sở Xã Nghiệp. Chân thành cảm ơn.

Các Giải Thưởng Vé Số

Độc Đắc: \$3,000 CASH

Hạng 1: iPhone 16 Pro Max

Hạng 2: \$1,000 Hạng 3: \$600 Hạng 4: \$500

Hạng 5: \$400 Hạng 6: \$300 Hạng 7: \$200

Hạng 8: \$100

Cha Xứ Đi Vắng

Cha Xứ sẽ đi tham dự khóa tĩnh tâm cho các Linh Mục trong Địa Phận, nên không có Thánh Lễ 12:05PM từ thứ Hai ngày 21 tới thứ Năm 24 tháng 10 tại Giáo Xứ. Cha Xứ sẽ dâng Thánh Lễ mỗi ngày tại Hội Nghị cho các ý Lễ đã xin. Giáo Xứ sẽ vẫn có Thánh Lễ thứ Sáu ngày 25 như thường lệ. Nếu có việc khẩn cấp, xin liên lạc Trưởng/Phó Khu hoặc Ban Thường Vụ.

Khu Thánh Lê Bảo Tịnh Bán Quán

Chương trình bán quán của khu thánh Lê Bảo Tịnh ngày 26-27/10/2024 với các món ăn sau:

Bánh xèo, bánh cuốn, bánh bột lọc, bánh ướt, xôi bắp, xôi đậu đen, chè bánh lọt 3 màu

Bún thịt nướng, thịt nướng, bánh mì thịt nướng, bún riêu, cơm cơm chiên gà, chả giò, crab rangoon, giò thủ, nem chua dê xào lăn, lẩu dê, dồi heo, bê thui chưa trộn, bê thui trộn sẵn, heo rừng xào lăn, heo rừng ướp sẵn, cháo lòng.

Khu có bán thêm tôm khô, khô bò và nhiều món ăn vặt
Xin gọi order số (316) 559-7914 Anh Hiếu Trần hoặc (316) 461-2699 Anh Trung Đỗ.

Đặc biệt Khu Thánh năm nay có tổ chức hát karaoke nhạc sống từ 12 trưa đến 10 đêm. Có kê bàn ghế để quý vị ăn uống tại chỗ. Rất mong ông bà anh chị em ủng hộ.

Ca Đoàn Giới Trẻ

Ca đoàn chúng con tập hát vào mỗi thứ Sáu, từ 7:30PM đến 8:30PM tại Trung Tâm. Phụ huynh có thể ở lại Trung Tâm đợi đón các em nếu cần. Xin mời các em từ 7 tuổi trở lên và các anh chị em thanh thiếu niên tham gia. Thánh Lễ hát đầu tiên là thứ Bảy 26/10 lúc 5:30PM.

Mọi chi tiết, xin liên lạc cô Thùy Vân (316) 518-7108.

St. Anthony VIRTUS Training

Xin thông báo và nhắc nhở, Thứ Bảy, Ngày 26 Tháng 10, từ 9 giờ sáng cho tới 12 trưa, sẽ có khoá Virtus Training - Protecting God's Children for Adult (Bảo Vệ Trẻ Em của Thiên Chúa cho Người Lớn) tại phòng St. Elizabeth. Theo chính sách và luật của Địa Phận Công Giáo Wichita, bắt buộc các Thầy Cô, Huynh Trưởng, Tình nguyện Viên và tất cả những ai từ tuổi 18+, đang thường sinh hoạt và gần gũi với trẻ em hằng tuần trong các Giáo Xứ Công Giáo.

Khi xong khoá sẽ được trao chứng chỉ chứng nhận hoàn thành, và sẽ được lưu vào dữ liệu của địa phận. Xin đăng ký tài khoản trên mạng để hoàn thành lưu trữ dữ liệu, và chọn đúng khoá theo ngày, giờ, địa điểm. Xin coi hình đã được kèm theo qua email để biết rõ hơn khi đăng ký.

https://www.virtusonline.org/virtus/reg_1.cfm?theme=0

*Ghi Chú: Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ theo quy tắc của Địa Phận giao, và sẽ không ký giấy hoàn thành cho những ai tới trễ.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Anh Khoa Tran (714) 722-2920

Chúc Mừng

Trong dịp kỷ niệm 19 năm thụ phong Linh Mục của Cha Xứ. Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con cùng Ban Thường Vụ, Quý Tr/Phó Khu, Quý Ban ngành Đoàn Thể. Kính chúc Cha: Trần đầy sự khôn ngoan, sức khỏe dồi dào. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang Thánh cả Giuse, ban cho Cha tràn đầy Hồng Ân của Chúa và nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, hướng dẫn Cha trong Thiên Chức Linh Mục mà Chúa đã chọn Cha phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội.

Tràng Chuối Mân Côi Tháng 11

Tháng 11, Tháng cầu cho các Linh Hồn. Hội Legio Maria phát động Tràng Chuối Mân Côi liên tiếp cầu cho các linh hồn. Kính mong Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em tích cực tham gia. Hội Legio Maria sẽ gửi đến Quý vị tràng chuối Mân Côi Thứ bảy và Chúa Nhật ngày 26-27/10/2024.

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo

* Các em Hiệp Sĩ của Đoàn sẽ tham dự Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ tại Lincoln, NE với Đoàn Maria Nữ Vương từ 4PM thứ Bảy 19/10 tới 12PM Chúa Nhật 20/10. Đoàn sẽ khởi hành lúc 8AM thứ Bảy và dự tính sẽ về đến St. Anthony khoảng 6PM Chúa Nhật.

* Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ sẽ tổ chức Halloween Party vào thứ Bảy 26/10 sau Thánh Lễ, từ 6:30PM đến 10:30PM. Kính mời quý phụ huynh cho các em tham dự.

Cám Ơn

CĐ/GX chân thành cảm ơn Ông Bà Quỳnh và Anh Chị Em ban clean up đã dành thời gian trong tuần cùng nhau lau chùi và đánh bóng sàn Hội Trường để chuẩn bị cho dịp đại lễ Giáng Sinh. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang ban cho Quý Vị và Gia Đình mọi ơn lành trong cuộc sống.

Lịch Trình Sinh Hoat

- 26,27/10/2024: KT Lê Bảo Tịnh bán quán

- 03/11/2024: Lễ cầu cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại GX Saint Margaret Mary

- 10/11/2024: Thánh Lễ cầu cho các quý vị cao niên và các linh hồn đã qua đời trong Cộng Đoàn

- 16,17/11/2024: Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

- 23,24/11/2024: Quan Thầy Đoàn Thiếu Nhi